



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับการ คัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑.	น.ส.ศิวรี ตันตกุล	เภสัชกรปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๑๓)	เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๑๓)	กลุ่มบริการทาง การแพทย์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสมเด็จ ศรีนิเวศ)
รองอธิบดีกรมการแพทย์
ปฏิบัติราชการตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก นางสาวศิริ ดันติกุล

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง เกษตรชำนาญการ ด้านเกษตรกรรมคลินิก (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 613)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถ้ามี)</p> <p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมทั้งผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p> <p>3. อื่นๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p>	<p>- เกษตรศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 10 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2544 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา 7 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในสายงานเกษตร เป็นเวลา 10 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2544 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2554)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเกษตรกรรม ใบอนุญาตเลขที่ ก.14579</p> <p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 93</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวศิริ ดันติกุล

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน เกสัชกรชำนาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก (ตำแหน่งเลขที่ รพจ.613)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการแพ้ยา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2553

ขณะดำรงตำแหน่ง เกสัชกร ระดับ 5 กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุผลสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

1. โรงพยาบาลมีระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ชัดเจน
 2. มีศูนย์ประสานงานการแพ้ยาที่มีเภสัชกรเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้มารับบริการและบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่กลับไปสู่ผู้มารับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการจัดส่งข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลให้แก่ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 3. มีการทำงานประสานกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ เกสัชกร และพยาบาล
 4. ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในลักษณะของผื่น Steven-Johnson syndrome และ Toxic epidermal necrolysis

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

เพื่อเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงจากการใช้ยา ชนิด Steven-Johnson syndrome (SJS) หรือ Toxic epidermal necrolysis (TEN) ของผู้ป่วยที่ได้รับยา allopurinol, phenytoin และ carbamazepine ในช่วง 6 เดือนแรกของการใช้ยา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ป่วยที่ได้รับยา allopurinol, phenytoin และ carbamazepine ได้รับการเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงจากการใช้ยา ชนิด Steven-Johnson syndrome (SJS) หรือ Toxic epidermal necrolysis (TEN) เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายจนทำให้ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเกิดทุพพลภาพถาวร รวมถึงเสียชีวิต